



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นาย นอม วรรณบริบูรณ์)

สาธารณสุขอำเภอจะนะ

รายชื่อแนบท้ายตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับที่ประเมินได้
๑	นางนัยนา เทวรักษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๒	นางสาวเพียงจิต และกา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีเด่น
๓	นายยอดชาย สมจิตร	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	ดีเด่น
๔	นายนาวาวิ บาวเข้มซ้อย	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีเด่น
๕	นางสาวนัชชา อิหม่าเหม	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	ดีเด่น
๖	นายอุทัย เส็มย้ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๗	นางสาวอนันญา กำเหนิดดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๘	นางสาวกรศินี เจ๊ะอุเซน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีเด่น
๙	นางสาวพัชรา แก้วทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๑๐	นางสาวรีนาร์ หัดโดย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๑๑	นางสาวมัญญา เหล็กมโเส	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีเด่น
๑๒	นางสาวชนนียะ ดินอะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๑๓	นางสาวกิตติยา ยะลา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๑๔	นายมะสาบารี โสะเมาะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๑๕	นายนุกูล อาญาพิทักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๑๖	นางสาวจิรวรรณ ทองชูช่วย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๑๗	นางสาวชूरัยญา กฤษกรนิธิกุล	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ดีเด่น
๑๘	นางสาวมะลิสา เหม๊ะหมาน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๑๙	นางนิสากร ดำราช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๒๐	นางสุชาดา สุวรรณรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๒๑	นางจุฑาพร พุ่งพิทยา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๒๒	นางอภิญา พรหมฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๒๓	นางสุนันท์ แก้วบุญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๒๔	นางสาวดารีย์ หวังดำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๒๕	นางสาวตติยา มุ่สา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๒๖	นางพนิก้า ชุมมิง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๒๗	นางอัญชลี รongแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๒๘	นางสาวอาชีเราะ รัพยา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๒๙	นางสาวฝาดิหละ เหมหมัด	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๓๐	นางสาวจิราพร เจะมะหลี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๓๑	นายศุภฤกษ์ สุวรรณรัตน์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	ดีมาก
๓๒	นางวิจิตรา โนรดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๓๓	นางคาริน่า หลีเจริญ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีมาก
๓๔	นางสุจิตรา จันทฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๓๕	นางธนวดี วรรณบริบูรณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๓๖	นางประทีป ปินทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๓๗	นางสาวอัญญา เต๊ะหนิม๊ะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับที่ประเมินได้
๓๘	นางสาวพาริตา เม้าะสนิ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๓๙	นายธนวุฒิ ธาระวัน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๔๐	นางสาวปิยพัชร นวลตั้ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๔๑	นางปราณี จันทวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๔๒	นางรอฮานี มะมิน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๔๓	นางณัฐภาวรรณ ทองนุ่น	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๔๔	นางอมร แก้วมาก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๔๕	นางสาวจารุวรรณ มะสะอะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๔๖	นางภาวิณี ย่องลั่น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๔๗	นายธัญญะ ปัญญานันทกิตติ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๔๘	นางสาวพาริตา มุสา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๔๙	นางสาวสุกัญญา หมัดสอ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีมาก
๕๐	นางศศิธร ทองสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๕๑	นางนิรมล มุสิกรักษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๕๒	นางเหมวดี หลีปุม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๕๓	นางรอฮานี และหวัง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีมาก
๕๔	นางนายิแระ มะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๕๕	นางสาวนุระมา โดยหะมะ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีมาก
๕๖	นางสาวเสาวคนธ์ ภูมิชาติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๕๗	นางจันทิมา อามินี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๕๘	นางสาวนุรมา หมานเจริญ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีมาก
๕๙	นางสาวฮาบีบะ ยีสะฮิ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีมาก
๖๐	นางสาวมณชิกา หมานอิน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๖๑	นางสาววาฮีดำ หมัดสุก	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีมาก
๖๒	นางดรุณี ชนะผล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๖๓	นางอรอุมา พุดเอียด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๖๔	นางสาวสมใจ ตระกูลกลกิจ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีมาก
๖๕	นายยุรินทร์ เต๊ะเจะ	แพทย์แผนไทยชำนาญการ	ดีมาก
๖๖	นางสาวโชติมา เมืองพิล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๖๗	นางสุมัยยะห์ เอียดวาริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๖๘	นางสาวพารินา วงค์หมัดทอง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีมาก
๖๙	นายฟาตอนี ซาแม	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีมาก
๗๐	นางสาวสะฟีหะนะ อิมหมัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๗๑	นางธิดา ยามาเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๗๒	นายวรพจน์ หอมบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๗๓	นางสุรียา บินรัตแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๗๔	นางสาวอัญญา บินหวันตาหา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๗๕	นางภัทรพร ดนยสกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๗๖	นางสาวอรอุมา หีมหมัด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๗๗	นางสาวโชติมาณี เพชรอ่อน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับที่ประเมินได้
๗๘	นางสุรัสวดี ชูศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๗๙	นางสาวนารีรัตน์ หล้าเหรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๘๐	นายอนุชิต โนรดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๘๑	นางสาวขวัญตา เพชรจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๘๒	นางศิริลักษณ์ อาญาพิทักษ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีมาก
๘๓	นางสาวชัชวานี เจาะอุมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๘๔	นางสาวศัลยาณี แวนาแ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ดีมาก
๘๕	นางสาวปาณิตา คงจันทร์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีมาก
๘๖	นางสาวรุจามา บุญสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ดีมาก
๘๗	นางสาวไลลา บิลลาลี	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีมาก
๘๘	นางปราณี วารีกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๘๙	นางสาวซาอีตะห์ ยะมันยะ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ดีมาก
๙๐	นายไพศาล เสงหิ้น	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีมาก
๙๑	นางสาวศัยยิตะห์ เจะหมะ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีมาก
๙๒	นางณัฐสุดา ซาหิมซา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๙๓	นางสาวอัลวานีย์ เจ๊ะหยอ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีมาก